

Số: 04 -TB/CB

Đông Triều, ngày 04 tháng 03 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**NGHỊ QUYẾT CỦA CHI BỘ CÔNG TY THÁNG 03/2023**  
**Tại Hội nghị Chi bộ thường kỳ ngày 03/03/2023**

Ngày 03/03/2023, Chi bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị Chi bộ thường kỳ tháng 03/2023. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư Chi bộ chủ trì hội nghị, dự hội nghị còn có các đồng chí ủy viên BCH và các đồng chí đảng viên trong Chi bộ. Sau khi nghe báo cáo kết quả và ý kiến thảo luận về tình hình thực hiện Nghị quyết Chi bộ tháng 02/2023, một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 03/2023. Chi bộ thống nhất đề ra Nghị quyết của Chi bộ tháng 03/2023, với những nội dung cụ thể như sau:

**I. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2023**

Trong tháng 02/2023, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND Tỉnh, các Sở ngành liên quan; của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Đông Triều; với sự quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; sự đoàn kết nỗ lực của chính quyền, các đoàn thể và sự phối hợp có hiệu quả của các xã, phường cũng như của các Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ Nông nghiệp, các hộ dùng nước. Chi bộ Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kết quả đạt được như sau:

**1. Công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Văn bản của cấp trên:** (1) Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW, ngày 22/11/2022 của UBKT Trung Ương “V/v thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. (2) Quyết định số 89- QĐ/TW của BCH TW, ngày 01/12/2022 “V/v ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở”. (3) Quyết định số 873- QĐ/TU, ngày 13/01/2023 của Tỉnh ủy Quảng Ninh “V/v ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ trong Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh”. (4) Công văn số 1018-CV/TU, ngày 27/01/2023 của Thị ủy Đông Triều “ V/v tập trung triển khai công việc từ những giờ đầu, ngày đầu tiên làm việc của năm mới Quý Mão 2023”.

**2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị**

**2.1. Công tác quản lý nước:** Chính quyền đã chỉ đạo các Cụm thủy nông thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: (1) Tập trung phục vụ nước tưới đả và dưỡng lúa và cây màu vụ Đông Xuân 2023 kịp thời, đầy đủ, không để ảnh hưởng đến



thời vụ, thiệt hại đến năng suất, sản lượng cây trồng và chống lãng phí nước, giảm điện năng tiêu thụ; (2) Tăng cường công tác kiểm tra phát hiện những trường hợp vi phạm trong việc xả thải làm ô nhiễm nguồn nước do Công ty quản lý; không có trường hợp nào xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi; (3) Hoàn thiện văn bản xin chủ trương thực hiện nhiệm vụ lắp đặt hệ thống giám sát, quan trắc khai thác sử dụng tài nguyên nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước, Thông tư 17/2021/TT-BTNMT. Đến nay, đơn vị tư vấn đang triển khai lập Đề cương – dự toán; (4) Soạn thảo hợp đồng để ký với đơn vị tư vấn về kiểm định, phân tích chất lượng nước năm 2023; (5) Tiến hành bảo dưỡng máy móc thiết bị của máy bơm đã chiến để chuẩn bị lắp máy chống hạn ở hồ Sóng Rắn, hồ Tân Yên; (6) Thuê máy xúc nạo vét 140m kênh tiêu tại khu đồng của thôn Vân Động để chuẩn bị sẵn sàng cho công tác bơm tưới chống hạn khi mực nước hồ Sóng Rắn xuống thấp không tự chảy được.

**2.2. Công tác quản lý công trình:** Chính quyền đã chỉ đạo các Cụm Thủy nông thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: (1) Duy trì tốt công tác quản lý công trình, tăng cường tu bổ, nạo vét kênh mương, phát dọn mái thượng hạ lưu đập; sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị các trạm bơm tưới...; sửa chữa sự cố sụt lún đáy kênh chính Trạm bơm tưới Bình Sơn. (2) Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị, tổ chức và cá nhân không xâm hại, lấn chiếm hành lang và công trình thủy lợi; trong tháng có 01 trường hợp người dân đổ đất trên mặt kênh và hành lang bảo vệ kênh chính hồ Bền Châu, Cụm thủy nông Bền Châu đã lập biên bản và yêu cầu hộ dân hoàn trả lại mặt bằng trong tháng 3/2023. (3) Hoàn thành giao kế hoạch, nhiệm vụ và các chỉ tiêu khoán năm 2023 cho các cụm Thủy nông. (4) Sửa chữa, lắp đặt công bi phi 500 và thông tuyến cống qua đường tại kênh dẫn nước hồ Sóng Rắn. (5) Đã kiểm tra, khảo sát sự cố nứt 120 m thành kênh và sập tấm nắp tại tuyến kênh ngầm Mạo Khê của cụm TN Bền Châu và sự cố rò rỉ kênh đoạn Ao Vân của cụm TN Hồng Thái Đông. (6) Thay thế hệ thống điện nhà quản lý Tân Yên, cụm TN Hồng Thái Đông. (7) Phối hợp với Ban đại diện NLD và Công đoàn cơ sở Công ty tổ chức họp kiểm điểm về việc để xảy ra sự cố sụt, lún đáy kênh của trạm bơm tưới Bình Sơn, Cụm thủy nông Đạm Thủy.

**2.3. Công tác quản lý lao động:** Chính quyền đã chỉ đạo các Cụm Thủy nông, phòng chuyên môn thực hiện tốt các nội dung sau: Đảm bảo quân số lao động, nâng cao chất lượng công việc, khối lượng công việc hàng ngày; duy trì nghiêm túc chế độ ăn giữa ca tại nơi làm việc; các cụm Thủy nông tổ chức tốt công tác trực bảo vệ ở các công trình.

**2.4. Công tác quản lý diện tích:** Chính quyền đã chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính lập xong bảng kê diện tích và ký thanh lý hợp đồng tưới cây vụ Đông năm 2022-2023 với các đơn vị dùng nước.

**2.5. Về các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động:** Chính quyền đã triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: (1) Đảm bảo chi trả tiền lương, đóng góp BHXH, BHYT, BHTN và thanh toán tiền chế độ ốm đau, thai sản kịp thời, đầy đủ cho cán bộ, người lao động của tháng 01/2022. (2) Nâng lương cho



02 người lao động đến kỳ hạn. (3) Rà soát lại hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập cá nhân từ 2019-2022 để phục vụ Đoàn Thanh tra tỉnh Quảng Ninh về Công ty kiểm tra. (4) Hoàn thiện kế hoạch sử dụng lao động và kế hoạch tiền lương năm 2023 trình UBND tỉnh Quảng Ninh; (5) Xây dựng Kế hoạch và các báo cáo để chuẩn bị tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023. (6) Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chính phủ tặng Bằng khen cho Công ty. (7) Phối hợp với Ban liên lạc hưu trí ngành thủy lợi tổ chức gặp mặt đầu xuân cho các đồng chí đã về nghỉ hưu.

**2.6. Công tác quản lý kinh tế:** Chính quyền đã chỉ đạo phòng Kế hoạch – Tài vụ thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: (1) Hoàn thiện phương án đặt hàng năm 2023 (theo ý kiến tham gia Sở Tài Chính) để báo cáo UBND tỉnh phê duyệt. (2) Hoàn thiện báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (theo ý kiến tham gia của các Sở) về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty để báo cáo UBND tỉnh phê duyệt. (3) Làm việc Sở Tài chính tiếp tục triển khai thẩm định hồ sơ điều chỉnh tăng vốn Điều lệ và trình UBND tỉnh phê duyệt. (4) Phối hợp với Trung tâm đấu giá Sở Tư pháp để hoàn thiện các bước cuối cùng trong việc tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trạm bơm tiêu Đạm Thủy 1 theo đúng quy trình. (5) Công ty 397 đã cấp tạm ứng kinh phí quản lý Đầm Trũng năm 2023 và thanh quyết toán kinh phí còn lại năm 2022 cho Công ty. (6) Hoàn thiện sổ sách và lập báo cáo tài chính năm 2022; thuê đơn vị kiểm toán độc lập về kiểm toán xong báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định. (7) Lập xong báo cáo kết quả sản xuất kinh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, hiện nay, đang trình Giám đốc Công ty. (8) Ký phụ lục hợp đồng đặt hàng công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi phục vụ tưới nước, tiêu nước, cấp nước năm 2022 với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. (9) Hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị những tồn tại, thiếu sót theo Kết luận kiểm tra số 5903/KL-SNN&PTNT-TTr, ngày 12/12/2022 của Sở NN&PTNT về việc thực hiện nhiệm vụ đặt hàng cung ứng và sử dụng dịch vụ quản lý vận hành, khai thác hệ thống công trình thủy lợi tưới tiêu và cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp được miễn TLP năm 2020 và 2021 của Công ty. (10) Đang hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan đến quản lý tài sản, lập sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ của Công ty; sửa đổi, bổ sung quy chế Chi tiêu nội bộ, quy chế chi trả lương, quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định.

**2.7. Công tác xây dựng cơ bản:** Chính quyền đã chỉ đạo phòng Kỹ thuật - Tư vấn thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: (1) Đối với nguồn vốn sửa chữa thường xuyên: Hoàn thiện xong hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán các hạng mục công trình của năm 2022; khởi công xây dựng dự án công trên kênh tiêu Việt Dân; hoàn thiện hồ sơ dự án cầu máng sắt kênh Bình Sơn; lập bản vẽ thiết kế và dự toán cho các hạng mục theo thứ tự ưu tiên. (2) Đối với nguồn khấu hao TSCĐ: Phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, thống nhất lại phương án thiết kế cũng như các giải pháp công trình: Sửa chữa nâng cấp trạm bơm tưới Bình Lục. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang tiến hành chỉnh sửa lại hồ sơ bản vẽ thi công, dự toán. (3) Đối với nguồn vốn Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh: Đã khởi công xây dựng dự án công trình: Sửa chữa, nâng cấp kênh tiêu sau tràn xả lũ hồ chứa nước Đồng Đò 1; làm việc với UBND xã Bình Khê GPMB



hành lang Dự án; đối với công trình: Sửa chữa, nâng cấp công tiêu Bình Sơn, đơn vị tư vấn đang tiến hành thiết kế và lập dự toán. **(4)** Nguồn vốn trung hạn của tỉnh: Hoàn thiện hồ sơ hoàn công, hồ sơ quản lý chất lượng và hồ sơ quyết toán dự án: Nạo vét bồi lắng lòng hồ Bền Châu và Yên Dưỡng. Đến nay, hồ sơ hoàn công đã được đơn vị thi công lập xong, gửi về để Công ty kiểm tra trước khi nghiệm thu, lập hồ sơ quyết toán. **(5)** Công tác tư vấn khảo sát, thiết kế và giám sát thi công: Đang thiết kế 03 công cho phòng Kinh tế thị xã, tại xã Yên Đức và phường Hoàng Quế.

### **2.8. Một số nhiệm vụ khác:**

- Đối với nhiệm vụ giao cho đồng chí Nguyễn Hải Hà: **(1)** Về lập, trình duyệt Đề cương và Dự toán 02 nhiệm vụ: Lập Quy trình vận hành 04 hồ: Khe Chè, Đồng Đò 1, Đá Trắng, Rộc Chày; Kiểm định an toàn đập hồ Trại Lốc 1. Đến nay, Đề cương dự toán kiểm định an toàn hồ Trại Lốc đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt, ban hành tại Quyết định số 342/QĐ-UBND, ngày 10/02/2023; Đề cương – dự toán xây dựng QTVH 04 hồ chứa đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 28/02/2023. **(2)** Phối hợp đơn vị tư vấn triển khai thực hiện nhiệm vụ: Lập quy trình vận hành 05 trạm bơm tưới, 05 trạm bơm tiêu. Hiện nay, hồ sơ QTVH 10 trạm bơm đã được đơn vị tư vấn hoàn thiện và gửi Sở NN&PTNT thẩm định. **(3)** Về thực hiện nhiệm vụ cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ 12 đập, hồ chứa do Công ty quản lý: Hiện nay, đã hoàn thiện phương án cắm mốc theo ý kiến của đơn vị thẩm định, đơn vị tư vấn đang hiệu chỉnh lại bản đồ cắm mốc tại thực địa.

- Đối với nhiệm vụ giao cho đồng chí Vũ Minh Thành: Đang hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Sở TN&MT đối với 08 hồ sơ giao đất của 08 công trình thủy lợi do Công ty quản lý.

**3. Lãnh đạo công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên:** **(1)** Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. **(2)** Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ, Nội quy lao động, Quy chế khen thưởng, Thỏa ước lao động tập thể... của Công ty. **(3)** Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, chủ nghĩa cá nhân, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

**4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ:** **(1)** Chính quyền đã ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý chức vụ trưởng phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; **(2)** Tiếp tục quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, đảng viên trong quy hoạch chức danh, chức vụ người quản lý doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2025-2030.



## **5. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng:**

- Thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

- Hướng dẫn quần chúng Lê Thị Liên Dương viết hồ sơ lý lịch đảng viên.

- Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ tăng cường nắm bắt, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, người lao động trong Công ty, những vấn đề không rõ, chưa hiểu, các đồng chí tổng hợp và chất vấn đồng chí Bí thư Chi bộ làm rõ ở Hội nghị Chi bộ thường kỳ tháng 03/2023.

**6. Lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát:** Thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thị ủy Đông Triều; trong tháng không có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ Công ty.

## **7. Lãnh đạo các đoàn thể:**

**7.1. Đối với Công đoàn cơ sở:** (1) Tổ chức 03 buổi bón phân, tưới cây trong lòng hồ Bền Châu; (2) Xây dựng xong kế hoạch và dự trù kinh phí tổ chức mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm ở các Cụm thủy nông; (3) Xây dựng xong Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028; (4) Ngày 22/02/2023 đã thành lập và ra mắt câu lạc bộ Cầu lông, bóng chuyền hơi nữ Công ty.

**7.2. Đối với Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh:** Phối hợp tốt với Công đoàn tổ chức bón phân, tưới cây trong lòng hồ Bền Châu và ra mắt câu lạc bộ Cầu lông, bóng chuyền hơi nữ Công ty.

**8. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:** Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chính quyền vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân sau:

- Vẫn để xảy ra 01 trường hợp người dân đổ đất trên mặt kênh và trong hành lang bảo vệ kênh chính hồ Bền Châu. Nguyên nhân: Do người dân có nhà bên cạnh kênh tưới, chưa có đơn xin phép gửi Công ty về việc xin làm cầu qua kênh, tự ý đổ đất tạo đường vào nhà.

- Đối với việc xử lý hành vi xây dựng, lấn chiếm hành lang kênh chính hồ chứa nước Bền Châu của gia đình ông Nguyễn Văn Dũng ở thôn Trại Mới B, xã Bình Khê: Hiện nay chưa xử lý dứt điểm. Nguyên nhân: Hiện đang tiếp tục phối hợp với Phòng Kinh tế và UBND xã Bình Khê để xử lý.

- Việc ký xác nhận diện tích cây vụ Đông 2023 và ký thanh lý hợp đồng tưới cây vụ Đông 2023 chưa hoàn thành. Nguyên nhân: Do một số Cụm TN chưa hoàn thành xong việc ký xác nhận với các HTX SXKD DV Nông nghiệp và UBND các xã, phường.

- Chưa hoàn thành Đề án xây dựng vị trí việc làm. Lý do: Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ nhiều công việc cần giải quyết.



- Chưa làm việc với các Sở ngành, đơn vị có liên quan về việc xử lý tài sản, diện tích đất hồ chứa nước Trại Nứa: Do Sở Tài chính chủ trì chưa triển khai.

- Đối với việc xin trả lại diện tích đất kênh tưới trạm bơm tưới Đạm Thủy liên quan đến GPMB của Công ty Nước giải khát Thủy An Việt, hiện nay đang hoàn thiện các thủ tục. Nguyên nhân: Cần hoàn thiện các thủ tục theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Tài chính, Sở NN&PTNT

- Chưa xây dựng quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty. Nguyên nhân: Do các bộ phận chuyên môn, đoàn thể có nhiều việc phát sinh cần giải quyết ngay.

- Chưa hoàn thiện phương án bảo vệ công trình các hồ Đồng Đò 1, Đồng Đò 2 (mỗi tháng trình 02 phương án). Nguyên nhân: Do nhiều công việc cần làm ngay, chưa bố trí được thời gian triển khai thực hiện

- Công tác sửa chữa thường xuyên:

+ Chưa hoàn thành công trình đưa vào sử dụng: Dự án “Sửa chữa, nâng cấp kênh KC1 Khe Chè (Đoạn từ xiphong trạm xá đến trước xiphong Ba Xã)”; Dự án “Sửa chữa, nâng cấp kênh KC1 Khe Chè năm 2023 (Đoạn trước xiphong trạm xá)”. Nguyên nhân: Do công trình cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp nên nhà thầu chưa thi công xong.

+ Chưa tiến hành lắp đặt: Dự án “Thay 02 máy đóng mở hồ Đá Tráng”. Nguyên nhân: Do chưa bố trí được nguồn vốn.

## **II. Lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trong tháng 03/2023**

Đề đạt mục tiêu Nghị quyết số 01-NQ/CB ngày 03/01/2023 về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Chi bộ đã đề ra và các chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở ban ngành của tỉnh; của Thị ủy, UBND thị xã Đông Triều. Trong tháng 03/2023, Chi bộ Công ty triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

### **1. Công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên:**

- Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 27/12/2022 “ Về việc hướng dẫn thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở Đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên”.

- Kế hoạch số 215-KH/TU ngày 23/02/2023 “Về việc chuyển đổi, sắp xếp lại các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ thị xã”.

- Kế hoạch số 164-KH/TU ngày 12/9/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về tổ chức cuộc thi "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại"; Công văn số 05-CV/BTCCT ngày 07/02/2023 về việc đôn đốc đăng ký danh sách đội tuyển tham dự Cuộc thi "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 02/QĐ/CB ngày 14/02/2023 của Chi bộ về việc thành lập đội thi "Học tập và làm



theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiêu hãnh, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại" thị xã Đông Triều năm 2023.

- Văn bản số 264/UBND-TH5 ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiểm soát viên tại các Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh là cơ quan đại diện chủ sở hữu.

- Công văn số 09-CV/TU ngày 10/02/2023 của Trung tâm Chính trị thị xã Đông Triều về việc đăng ký danh sách Bồi dưỡng nhận thức về Đảng và Bồi dưỡng đảng viên mới năm 2023.

- Công văn số 40-CV/BTCTU ngày 23/2/2023 của Ban Tổ chức Thị ủy Đông Triều về việc rà soát, đăng ký đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị năm 2023.

## **2. Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh:**

Đề hoàn thành các nhiệm vụ trong tháng 03/2023, Chi bộ giao cho Chính quyền thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ sau:

**2.1. Công tác tưới nước:** (1) Tập trung phục vụ nước tưới dưỡng lúa vụ Đông Xuân 2023 kịp thời, đầy đủ, không để ảnh hưởng đến thời vụ, thiệt hại đến năng suất, sản lượng cây trồng và chống lãng phí nước, giảm điện năng tiêu thụ, đặc biệt lưu ý tiết kiệm nước của các hồ chứa. (2) Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra phát hiện những trường hợp vi phạm trong việc xả thải làm ô nhiễm nguồn nước do Công ty quản lý. (3) Phối hợp với đơn vị tư vấn lắp đặt thiết bị quan trắc theo Luật Tài nguyên nước để lập Đề cương - Dự toán của 07 hồ chứa nước do Công ty quản lý. (4) Làm việc với đơn vị Tư vấn về kiểm định, phân tích chất lượng nước quý I/2023.

**2.2. Công tác quản lý công trình:** (1) Tiếp tục duy trì tốt công tác quản lý công trình, tăng cường tu bổ, nạo vét kênh mương, mái thượng hạ lưu đập; sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị. (2) Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị, tổ chức và cá nhân không xâm hại, lấn chiếm hành lang và công trình thủy lợi; các cụm công trình tuyệt đối không để xảy ra việc lấn chiếm, xâm hại đến hành lang và công trình thủy lợi do mình quản lý. (3) Giao cho đồng chí Nguyễn Hải Hà làm việc với Chi cục Thủy lợi sớm thẩm định, phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi của hồ Đồng Đò 1&2. (4) Tiếp tục phối hợp với Phòng Kinh tế và các đơn vị có liên quan để giải quyết dứt điểm vi phạm hành lang bảo vệ kênh Bến Châu của gia đình ông Dũng, thôn Trại Mới B, xã Bình Khê. (5) Hoàn thiện biên bản nghiệm thu hạng mục công việc hoàn thành năm 2022 với Chi cục Thủy lợi. (6) Sửa chữa sự cố sụt lún trước cửa nhà tháp hồ Quán Vuông; xây bê lắng cát trước cống đường tàu thuộc kênh dẫn nước hồ Đập làng; lắp đặt, thay thế 02 máy đóng mở phi 300 tại hồ Đá Trắng; lắp đặt cống xả đệm phi 500 tại hồ Cỏ lể; khảo sát cống tiêu Đông Lâm để lên phương án sửa chữa; sửa chữa cống tiêu Sông Ngo. (7) Làm việc với Công ty 397, Công ty bơm Hải Dương để lập hồ sơ bảo dưỡng 02 máy bơm số 1 và số 3 tại trạm bơm Đầm Trũng.



**2.3. Công tác quản lý diện tích:** Ký xác nhận kết quả diện tích cây vụ Đông 2022-2023 đã thực hiện với UBND thị xã Đông Triều.

**2.4. Công tác quản lý lao động:** (1) Tiếp tục tổ chức tốt công tác trực bảo vệ ở các cụm công trình; (2) Tiếp tục duy trì đảm bảo quân số lao động, thực hiện ngày công đảm bảo; nâng cao chất lượng, khối lượng công việc hàng ngày; (3) Tiếp tục duy trì và đảm bảo quân số ăn cơm giữa ca ở các cụm thủy nông và Văn phòng công ty.

**2.5. Công tác đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động:** (1) Đảm bảo chi trả tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, chế độ ốm đau, thai sản... kịp thời cho cán bộ, người lao động của tháng 02/2023. (2) Nâng lương cho cán bộ, người lao động đến kỳ hạn. (3) Tiếp tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và xin ý kiến của cán bộ, người lao động. (4) Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023 vào ngày 18/3/2023. (5) Chính quyền tiếp tục chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ sở xây dựng quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty.

**2.6. Công tác quản lý kinh tế:** (1) Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan đến quản lý tài sản, lập sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ của Công ty; sửa đổi, bổ sung quy chế Chi tiêu nội bộ, quy chế chi trả lương, quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định. (2) Làm việc với Sở Tài chính và Sở Lao động- Thương binh & Xã hội sớm cho ý kiến đối với phương án đặt hàng năm 2023 báo cáo UBND tỉnh phê duyệt. (3) Tiếp tục phối hợp với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh để triển khai phương án thanh lý tài sản trạm bơm tiêu Đạm Thủy 1. (4). Nộp báo cáo Tài chính, báo cáo giám sát tài chính năm 2022 cho các Sở ngành liên quan theo quy định. (5). Làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm thẩm định Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty để báo cáo UBND tỉnh theo quy định. (6). Hoàn thiện hồ sơ sổ sách chứng từ và làm việc với Chi cục Thủy lợi để nghiệm thu khối lượng hoàn thành đặt hàng năm 2022. (7). Lập hồ sơ, làm các bước đối với các tài sản cố định đã thanh lý. (8) Đôn đốc Sở Lao động- Thương binh & Xã hội cho ý kiến đối với Báo cáo, Kế hoạch tiền lương, kế hoạch sử dụng lao động năm 2023 làm cơ sở để Công ty thực hiện. (9) Lập hồ sơ đăng ký khai thác nước mặt để phục vụ sản xuất nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 02/2023/NĐ-CP. (10) Làm việc với các Sở ngành, đơn vị có liên quan về việc xử lý tài sản, diện tích đất hồ chứa nước Trại Nứa. (11) Làm việc với Sở Tài nguyên & Môi trường và các đơn vị có liên quan về việc xin trả lại diện tích đất kênh tưới trạm bơm tưới Đạm Thủy thuộc liên quan đến Công ty Nước giải khát Thủy An.(12) Đăng tải thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ; công khai sử dụng Hệ thống thông tin quản lý tài chính theo Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính gửi Bộ Tài chính và Sở Tài chính Quảng Ninh về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính).



**2.7. Công tác xây dựng cơ bản và thực hiện các nhiệm vụ:** (1) Hoàn thiện biên bản nghiệm thu các hạng mục công trình sửa chữa thường xuyên năm 2022 với Chi cục Thủy lợi; Tiếp tục khảo sát, lập dự toán chi tiết các hạng mục sửa chữa thường xuyên năm 2023 theo thứ tự ưu tiên; (2) Đối với nguồn khấu hao TSCĐ: Làm việc với đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ khảo sát - báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa nâng cấp trạm bơm tưới Bình Lục và thẩm định dự án; (3) Đối với nguồn vốn Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh: Tổ chức thi công dự án công trình: Sửa chữa, nâng cấp kênh tiêu sau tràn xả lũ hồ chứa nước Đồng Đò 1; Khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình: Sửa chữa, nâng cấp cống tiêu Bình Sơn và làm văn bản báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT xin kinh phí hỗ trợ; (4) Nguồn vốn trung hạn của tỉnh: Hoàn thiện hồ sơ hoàn công, hồ sơ quản lý chất lượng và hồ sơ quyết toán dự án: Nạo vét bồi lắng lòng hồ Bến Châu và Yên Dưỡng; (5) Công tác tư vấn khảo sát, thiết kế và giám sát thi công: Tiếp tục làm việc với Phòng kinh tế, Ban quản lý dự án công trình thị xã Đông Triều để xin làm tư vấn thiết kế, giám sát các công trình do Phòng kinh tế và Ban quản lý dự án công trình làm chủ đầu tư; (6) Tiếp tục giao đồng chí Vũ Minh Thành làm việc với Sở TN&MT về hồ sơ giao đất các công trình thủy lợi do Công ty quản lý và hoàn thành trong tháng 03/2023; (7) Tiếp tục giao cho đồng chí Nguyễn Hải Hà trình quy trình vận hành 05 trạm bơm tưới, 05 trạm bơm tiêu và lập phương án cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ 12 công trình hồ, đập để Sở Nông nghiệp thẩm định, xin ý kiến các đơn vị có liên quan và báo cáo UBND tỉnh phê duyệt; (8) Làm Văn bản gửi Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh cấp kinh phí để triển khai nhiệm vụ lập Quy trình vận hành 04 hồ chứa nước, kiểm định an toàn đập Trại Lốc 1 ...

**3. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng:** (1) Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. (2) Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ, Nội quy lao động, Quy chế khen thưởng, Thỏa ước lao động tập thể... của Công ty. (3) Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, chủ nghĩa cá nhân, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

**4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ:** (1) Chính quyền ra Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty, của Giám đốc Công ty; (2) Biểu quyết thông qua cán bộ để đăng ký đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị: đ/c Đặng Thị Hương, đ/c Nguyễn Thành Chung và đ/c Lê Văn Dũng; (3) Biểu quyết thông qua nhân sự để gửi Sở Nội vụ làm quy trình bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách của Công ty: đ/c Nguyễn Văn Kiên, đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền; (4) Biểu quyết thông qua nhân sự để báo UBND tỉnh cho ý kiến về việc bổ nhiệm



Kế toán trưởng: đ/c Nguyễn Thị Bích, đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền, đ/c Nguyễn Thị Hồng Thao; (5) Biểu quyết thông qua nhân sự đề giới thiệu bầu bổ sung BCH Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025: đ/c Nguyễn Hải Hà, đ/c Nguyễn Văn Kiên, đ/c Nguyễn Văn Phúc, đ/c Lê Văn Kiên, đ/c Vũ Văn An; (6) Biểu quyết thông qua nhân sự Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2023-2025: Trưởng ban đ/c Vũ Minh Thành, Phó ban đ/c Nguyễn Hải Hà và ủy viên Nguyễn Thị Hồng Thao. (7) Biểu quyết thông qua nhân sự Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhiệm kỳ 2023-2025: đ/c Đặng Văn Tuyên, đ/c Vũ Văn Tông và đ/c Lê Văn Kiên. (8) Biểu quyết thông qua công tác Dân vận của Đảng ủy: đ/c Phạm Quang Nhân. (9) Phụ trách công tác tổ chức, kiểm tra giám sát: đ/c Đặng Văn Tuyên. (10) Biểu quyết thông qua nhân sự phụ trách công tác Văn phòng cấp ủy: đ/c Nguyễn Thị Hồng Thao. (11) Biểu quyết thông qua số lượng Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công ty: 04 Chi bộ cơ sở: (12) Biểu quyết thông qua tên gọi của Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2023-2025: Chi bộ Khối Trạm bơm, Chi bộ Khối hồ đập, Chi bộ Khối Kế hoạch - Kỹ thuật, Chi bộ Khối Tổ chức - Quản lý; (13) Biểu quyết thông qua nhân sự bầu Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BCH Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2023-2025: Chi bộ Khối Trạm bơm (Bí thư: đ/c Phạm Quang Nhân, Phó Bí thư: đ/c Nguyễn Thị Kim Loan; Chi bộ Khối hồ đập (Bí thư: đ/c Nguyễn Văn Trung, Phó Bí thư: đ/c Đoàn Mạnh Đạt; Chi bộ Khối Kế hoạch - Kỹ thuật (Bí thư: đ/c Nguyễn Hải Hà, Phó Bí thư: đ/c Lê Văn Dũng, Ủy viên: đ/c Nguyễn Thị Bích; Chi bộ Khối Tổ chức - Quản lý (Bí thư: đ/c Vũ Văn Tông, Phó Bí thư: đ/c Lê Văn Kiên, Ủy viên: đ/c Đặng Thị Hương; (14) Biểu quyết thông qua nhân sự BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028: (Chủ tịch: đ/c Nguyễn Hải Hà, Phó Chủ tịch: đ/c Nguyễn Thị Hồng Thao, Ủy viên: đ/c Nguyễn Minh Tuấn, đ/c Phạm Quang Nhân, đ/c Nguyễn Thị Huyền); (15) Biểu quyết thông qua nhân sự Phó Bí thư Đoàn Thanh niên: quần chúng Nguyễn Lâm Phương; (16) Biểu quyết thông qua nhân Ban Thanh tra nhân dân công ty nhiệm kỳ 2023-2025: đ/c Lê Văn Kiên, đ/c Nguyễn Nam Tiến, đ/c Vũ Đình Quảng; (17) Tiếp tục quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, đảng viên trong quy hoạch chức danh, chức vụ người quản lý doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2025-2030;

### **5. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng:**

- Tiếp tục thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

- Thông qua lý lịch của người xin vào Đảng đối với quần chúng Lê Thị Niên Dương để đi lấy xác nhận các Chi, Đảng bộ có liên quan và hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng để Chi bộ ra Nghị quyết gửi Thị ủy Đông Triều kết nạp.

- Biểu quyết thông qua quần chúng ưu tú để Chi bộ cử đi học lớp Bồi dưỡng kiến thức về Đảng: Quần chúng Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Đồng Khởi.



- Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ tiếp tục nắm bắt, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, người lao động trong Công ty, những vấn đề không rõ, chưa hiểu, các đồng chí tổng hợp và chất vấn đồng chí Bí thư Chi bộ làm rõ ở Hội nghị Chi bộ thường kỳ tháng 04/2023.

**6. Lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát:** Tiếp tục kiểm tra, giám sát cán bộ đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thị ủy Đông Triều. Phần đầu trong tháng không có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ Công ty.

**7. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể:**

**7.1. Giao cho Công đoàn:** (1) Tổ chức tưới cây trong lòng hồ Bến Châu. (2) Xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nữ và văn nghệ với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập, nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. (3) Triển khai mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm ở các Cụm thủy nông. (4) Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 25/3/2023.

**7.2. Giao cho Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh:** Phối hợp với Công đoàn tưới cây trong lòng hồ Bến Châu; Hoàn thiện hồ sơ bầu bổ sung Phó Bí thư Chi đoàn để Thị đoàn Đông Triều chuẩn y; xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động trong dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3.

**7.3 Giao Dân quân tự vệ:** Xây dựng Kế hoạch công tác dân quân tự vệ năm 2023

**8. Kết luận:** (1) Chính quyền đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tháng 02/2023 (nêu những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân); xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tháng 03/2023, cần có các giải pháp cụ thể và phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian để các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các cụm Thủy nông và cá nhân phải hoàn thành nhiệm vụ. (2) Các đoàn thể xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở Nghị quyết này, Chi bộ Công ty yêu cầu các đồng chí Chi ủy viên, đảng viên trong Chi bộ, chính quyền và các đoàn thể trong Công ty nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả tốt./.

**Nơi nhận:**

- Các đồng chí UVBCH, đảng viên trong Chi bộ;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các phòng chuyên môn; cụm Thủy nông;
- Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên, Hội CCB;
- Lưu Chi bộ.

**T/M CHI BỘ  
BÍ THƯ**



**Đặng Văn Tuyên**